

บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

“...เมื่อวันที่ 28 มกราคม เราขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปลงบนไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง เราออกเดิน 25 นาที ก็ถึงหมู่บ้านมั่ง ชื่อแม่สา ซึ่งอยู่ต่ำกว่าแม่สาเดิม นอกจากนี้เรายังเอาลูกหมูอย่างดีไปด้วย 3 ตัว สำหรับขยายพันธุ์ พร้อมด้วยพืชสำหรับปลูกเป็นอาหารหมูนั้น...” กระแสพระราชดำริสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแก่ผู้มาเฝ้าฯ ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สันนิบาตโรตารี ในปี พ.ศ.2512

การดำเนินชีวิตของชาวมั่งในอดีต เป็นการดำรงชีพด้วยการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย การเกษตรที่เพาะปลูก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด พืชผักต่าง ๆ โดยเฉพาะฝิ่น ซึ่งปลูกกระจัดกระจายตามไหล่เขา บางครั้งมีการตัดไม้เนื้อใหญ่ ถางพื้นที่ป่า เผาป่าบนพื้นที่ภูเขา เพื่อการยังชีพของตนโดยไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อชาวมั่งแม่สา ในวันนี้ชาวมั่งแม่สาได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมากมาย มีอาชีพที่มั่นคง มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาที่ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกพืชผักเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น



ภาพที่ 1 ผู้นำหมู่บ้านแม่สา เข้ารับพระราชทานลูกสุกร

ตามความเชื่อที่ว่าต้นไม้จะปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านชนเผ่ามั่งในไทย ซึ่งชนเผ่ามั่งบ้านแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ เผ่านี้มีวิถีชีวิต ความเชื่อ และ จิตวิญญาณที่เข้มแข็ง อย่างเช่น การปักผ้า และ เขียนลายผ้า ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากในเรื่องความประณีตและสวยงาม ปัจจุบันการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม กำลังได้รับความนิยมนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์สินค้าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็น

ที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้การเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ การใช้ชีวิตไปตาม การบริโภคนิยม ตลอดจนการใช้จ่ายในครัวเรือนพุ่งเฟื้อย ก่อให้เกิดหนี้สินและรายจ่ายที่เกินความ จำเป็น

นักวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาความรู้ด้านระบบบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน และบัญชีครัวเรือนมาใช้ในการแก้ปัญหาทางการเงินของกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน บ้าน แม่สาบน้อย จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ลงสู่การปฏิบัติในกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน ทำให้กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียน เทียน มีการลงทุน การควบคุมรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย การออมเงิน และการจัดสรรเงินในการใช้ จ่ายอย่างคุ้มค่า โดยการสำรวจความรู้ด้านบัญชีต้นทุนและบัญชีครัวเรือน การให้กลุ่มแม่บ้าน ผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน จัดทำสมุดบัญชีต้นทุนและบัญชีครัวเรือน เพื่อควบคุมต้นทุน รายได้ ค่าใช้จ่ายและกำไร เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เพิ่มการออมเงิน การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย และการ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน เช่น มีพอใช้ ไม่เหลือเก็บ มีพอใช้และเหลือเก็บ มีไม่ พอใช้และเป็นหนี้ หรือมีไม่พอใช้ แต่ไม่เป็นหนี้ เรียนรู้วิธีปฏิบัติตามพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1. เพื่อศึกษาบริบทการทำบัญชีต้นทุนและบัญชีครัวเรือนของกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าลาย เขียนเทียน บ้านแม่สาบน้อย จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการทำบัญชีต้นทุนและบัญชีครัวเรือนของกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าลาย เขียนเทียน บ้านแม่สาบน้อย จังหวัดเชียงใหม่

ขอบเขตของโครงการวิจัย

1. ขอบเขตเนื้อหา การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการทำบัญชีต้นทุนและบัญชีครัวเรือนของ กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน บ้านแม่สาบน้อย จังหวัดเชียงใหม่
2. ขอบเขตพื้นที่วิจัย บ้านแม่สาบน้อย อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

นิยามศัพท์

1. บัญชีครัวเรือน เป็นการรวบรวมและบันทึกข้อมูลด้านรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวันของ กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน บ้านแม่สาบน้อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบว่าร่ายจ่ายที่จ่าย ไปในแต่ละวันเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหรือไม่ มีรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือไม่ มีเงินออมเท่าใด

2. บัญชีต้นทุน เป็นการรวบรวมและบันทึกข้อมูลต้นทุน ค่าใช้จ่ายอื่น และรายได้ ของกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน บ้านแม่सान้อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบกำไรขาดทุนว่ามีจำนวนเท่าใด

3. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้แนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน บ้านแม่सान้อย จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวทางในการพัฒนาบัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

2. กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน บ้านแม่सान้อย จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวทางในการพัฒนาบัญชีต้นทุน เพื่อให้ทราบกำไรขาดทุนว่ามีจำนวนเท่าใด

